

# ฟิลลิปประกันชีวิต จับมือ หลักทรัพย์ ฟิลลิป ให้ บริการครบเครื่องเรื่องออม และ ลงทุน งานมหกรรม การเงิน ครั้งที่ 15



บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือพันธมิตร บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการลงทุน พร้อมโปรแกรมชั้นและของสมนาคุณสุดพิเศษ ร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15

ชวลิต ทองรัมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ฝ่ายขาย และ CAO บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต กล่าวถึงการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ว่า เนื่องจากเป็นปีแรกของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมงาน คอนเซ็ปต์ในการออกแบบบูรณาการร่วมกับหลักทรัพย์ ฟิลลิป จึงเน้นสร้างการรับรู้ และเข้าถึงแบรนด์ต่อกลุ่มลูกค้า โดยประกันชีวิตเป็นวิธีหนึ่ง ในการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตที่จะดำเนินไปสู่ความมั่งคั่งในอนาคต จึงนำเรื่องความมั่นคงที่ยั่งยืนมาเป็น Inspiration ในการออกแบบ โดยนำความยั่งยืนมาแทนค่าด้วยเครื่องหมาย อินฟินิตี้ (Infinity) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะในการออกแบบภาพรวมของบูธ

โดยความพิเศษสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาเยี่ยมชมภายในบูธฟิลลิปประกันชีวิต นอกจากจะได้รับฟังข้อมูล พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินฝากระบบประกันชีวิต ซึ่งให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วนั้น ยังสามารถปรึกษาเรื่องการลงทุนจากที่ปรึกษาด้านการเงินของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลักทรัพย์ ฟิลลิป ที่ให้บริการทางด้านการลงทุนมาให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม เล่นเกม รับของที่ระลึกมากมายตลอดทั้ง 4 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมโปรแกรมชั้นและของสมนาคุณพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ และซื้อแบบประกันชีวิตของฟิลลิปประกันชีวิต ที่มีความหลากหลายครบถ้วน เหมาะสมตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ทุกวัย ทุกสายอาชีพ และมีความยินดีนำเสนอ แบบประกันชีวิต สุขมงคล 90/15 ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อนและ หลังวัยเกษียณ ใช้เวลาชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 15 ปีแต่ให้ความคุ้มครองระยะยาวจนถึงอายุ 90 ปี โดยการันตี รับเงินคืนจากกรมธรรม์สูงสุดถึง 828 % ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าจะถูกใจลูกค้าและได้รับความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวเลยทีเดียว

งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 ท่านสามารถเยี่ยมชมบูธ ฟิลลิปประกันชีวิต L1 ได้ที่ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่

[www.philliplife.com](http://www.philliplife.com)